

Hướng dẫn giải bài tập và gợi ý trả lời các câu hỏi trong SBT trang 12, 13, 14 bài học bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) vở bài tập Địa lí lớp 12 đầy đủ nhất, mời các em học sinh cùng tham khảo.

Câu 2 trang 12 Vở bài tập Địa lý 12

Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau để nêu rõ các thế mạnh và hạn chế của khu vực đồi núi và đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta:

Khu vực	Thế mạnh	Hạn chế
Đồi núi		
Đồng bằng		

Trả lời:

Khu vực	Thế mạnh	Hạn chế
Đồi núi	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung nhiều loại khoáng sản là nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp. - Rừng và đất trồng: Tạo cơ sở phát triển nền lâm- nông nghiệp nhiệt đới. - Nguồn thủy năng: Các con sông ở miền núi nước ta có tiềm năng thủy điện lớn. - Tiềm năng du lịch: Có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng.... nhất là du lịch sinh thái. 	<ul style="list-style-type: none"> - Địa hình chia cắt mạnh, lắm sông suối, hẻm vực, sườn dốc, gây trở ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên và giao lưu kinh tế giữa các vùng. - Do mưa nhiều, độ dốc lớn, miền núi còn là nơi xảy ra các thiên tai như lũ nguồn, lũ quét, xói mòn, trượt lở đất. - Tại các đứt gãy sâu còn có nguy cơ phát sinh động đất. - Các thiên tai khác như lốc, mưa đá, sương muối, rét hại.... thường gây tác hại lớn cho sản xuất và đời sống dân cư.
Đồng bằng	<ul style="list-style-type: none"> - Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại nông sản, mà nông sản chính là lúa gạo. - Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên như thủy sản, khoáng sản và lâm sản. 	<p>Các thiên tai như bão, lụt, hạn hán...thường xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Là nơi có điều kiện để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp và các trung tâm thương mại.- Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông.	
--	--	--

Câu 3 trang 13 Sách bài tập Địa lý lớp 12

Cho biết những hậu quả của việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lý ở vùng đồi núi nước ta.

Trả lời:

Những hậu quả của việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lý ở vùng đồi núi nước ta:

- Gây lũ nguồn, lũ quét, ngập lụt ở vùng đồng bằng.
- Xói mòn, trượt lở đất ở miền đồi núi.
- Thu hẹp dần môi trường sống của nhiều loại động vật, làm mất cân bằng môi trường sinh thái.

Câu 4 trang 14 SBT Địa lý 12

Hãy nêu một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh của khu vực đồi núi ở nước ta.

Trả lời:

Một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh của khu vực đồi núi ở nước ta:

- Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác hợp lý: làm ruộng bậc thang, trồng cây theo băng, đẩy mạnh thâm canh,... kết hợp cải tạo đất.
- Cải tạo đất hoang đồi trọc bằng các biện pháp nông - lâm kết hợp. Bảo vệ rừng, đất rừng, ngăn chặn nạn du canh du cư, định canh cho dân cư miền núi.
- Có các biện pháp quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất trồng và rừng, khai thác khoáng sản, thủy năng,...; xử phạt nghiêm minh những đối tượng làm trái quy định Pháp luật.

Trên đây là nội dung bài giải câu hỏi trang 12, 13, 14 SBT Địa lớp 12 bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo), ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm gợi ý trả lời các bài học khác đã được đăng tải tại chuyên trang của chúng tôi.